
๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ 

วันศุกรท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 2 
ณ  หองประชุมกรุงสยาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 4 

.............................................................. 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔. คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗. พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. หมอมราชวงศโอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๑๓. อาจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๑๔. อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักด์ิ  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๗. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๘. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยนภพร  เช้ือขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒. อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูลาประชุม 
๑. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี 
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี 



๒ 
 

 

๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค  รองอธิการบดี 
๔. อาจารยสถาพร  ปกปอง ผูชวยอธิการบดี/รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๕. ผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดคร ู
๗. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๘. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๙. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๑. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปและวัฒนธรรม 
๑๒. นางสมอัปสร  ปนสุข ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล 
๑๓. นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๔. นางจันทา  สมตน ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน 
๑๕. วาที่รอยตรีหญิง ธนัชพร  คงไชย อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
๑๖. อาจารยบุตรโต  นามบุญเรือง อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
๑๗. อาจารยธงชัย  ขําม ี อาจารยสาขาวิชาเคม ี
๑๘. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร 
๑๙. นางสาวฐิติภรณ  พงษประเสริฐ นิติกร 
๒๐. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร 
๒๑. นางสาวจรัสวรรณ  ภักดีชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๒. นางสาวกาญติมาภรณ  ชินบดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๓. นางสาววันวิสา  วิศาลนิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๔. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๕. นาง ญ หญิง  สมแสน รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุมงาน

สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๖. อาจารยจนัญญา  งามเนตร ผูชวยเลขานุการ 
๒๗. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย 

๒๘. นางสาวลาวัณย  ชานมณีรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย 

๒๙. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 2 
  การประชุมครั้งน้ี ในภาคเชาเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สภามหาวิทยาลัยไดประชุมรวมกับ
ประชาคมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 
  ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแนะนํารอง
คณบดี และประธานสาขาวิชาตางๆ แลวรายงานสรุปการดําเนินงานของคณะ รายละเอียดดังเอกสาร6 
ประกอบการประชุม 
  หลังจากน้ันสภามหาวิทยาลัยไดรับฟงประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมคณะ8 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ ๓.๑๒ 10 



๓ 
 

 

  ในภาคบาย เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระที่กําหนด 
ระเบียบวาระการประชุม 2 
  นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังน้ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 6 
  ๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี 

อาจารยจุไร  วรศักด์ิโยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา           8 
ดวยมีอาจารยไดรับการกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และมีอาจารยไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก
หนวยงานภายนอก นอกจากน้ันยังมีนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดออกแบบเว็บไซต ดังน้ี             10 
๑) บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๒ ราย 
ไดแก อาจารยณัฐนันท  วิริยะวิทย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร แตงต้ังต้ังแตวันที่ ๑๗ 12 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และอาจารยนิษฐา  หรุนเกษม สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
แตงต้ังต้ังแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒) อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยี14 
อุตสาหกรรม ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล “นักบริหารดีเดนแหงป” ประจําป ๒๕๕๗ สาขาพัฒนา
การศึกษาและสังคม จากสํานักงานคณะกรรมการรางวัลไทย/มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ๓) นักศึกษาคณะ16 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ ๓ จากการเขารวมการประกวดออกแบบเว็บไซต ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหัวขอเรื่อง “เว็บไซตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 18 
ดังน้ี ๓.๑) นางสาวประมาภรณ  คกะเนปะ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา ๓.๒) นางสาวพาขวัญ         
พัดเย็นใจ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา ๓.๓) นายชนุดม  เอกเตชะวุฒิ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ 20 
ระดับอุดมศึกษา 

นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ไดรบั22 
การกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยทั้งสองราย อาจารยที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายนอก และนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดออกแบบเว็บไซต จากน้ันไดใหโอวาทวารางวัลเหลาน้ีแสดงถึงความมีมานะ24 
พยายามและความเอาใจใสในงาน จึงไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายนอกและไดรับตําแหนงทางวิชาการ สําหรับ
นักศึกษาที่ไดทําช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัยขอใหขะมักเขมนขวนขวายมากย่ิงข้ึนเพื่อเปนความรูติดตัวและสรางช่ือเสียง26 
ใหตนเองและมหาวิทยาลัยตอไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ  28 
 

  ๑.๒ กําหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๗ 30 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดกําหนดจัดงาน
เกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสาร32 
กําหนดการประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเพื่อ
เปนเกียรติแกอาจารยและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 34 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 36 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 



๔ 
 

 

  นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน  ๑๔  หนา รายละเอียด     2 
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขในหนา ๓ บรรทัดที่ ๒๘ ขอความวา “...เมื่อวันศุกรที่ 4 

๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...” เปน “...เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...” 

 6 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  ๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา8 
ท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  รอบท่ี  ๓  (เอกสารแยกเลม) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริม10 
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายช่ือและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖     
รอบที่  ๓  เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งน้ี โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ  เมื่อวันที่  ๑๖  12 
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียด    
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 14 
มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  

รอบที่  ๓ จํานวน ๗๙ คน ดังน้ี 16 
 ๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน 
 ๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน 18 
 ๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๓ คน จําแนกเปนสาขาวิชาตางๆ ไดแก 
  ๓.๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๒๕ คน 20 
  ๓.๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน  ๒๖ คน 
  ๓.๓) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๕ คน 22 
  ๓.๔) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน ๗ คน 
 24 

๓.๒ พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเลือกประธาน26 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ น้ัน ในการน้ี คณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติหนาที่มาจนจะครบวาระในวันที่ ๑๕ 28 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัย30 
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดังกลาว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด ๑) 
พิจารณาแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๑ ทาน เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง32 
ทางวิชาการ ๒) เห็นควรมอบประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอช่ือกรรมการ โดย
พิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด 34 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และมอบประธาน36 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอช่ือกรรมการโดยพิจารณาเลือก
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด 38 

 

๓.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  40 



๕ 
 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          2 
ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระหวางวันที่ ๒-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ัน ผลสรุปคะแนนประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 4 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให6 
ขอสังเกตวา กรณีเอกสารหนา ๑๔ ขอ ๔ จุดที่ควรพัฒนา ควรนําประเด็นที่ระบุไวมาหารือในที่ประชุม เพราะ
นอกจากประเด็นที่ ๑ อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย ประเด็นที่ ๒-๔ เกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา 8 
อุปกรณทางการศึกษาที่ชํารุด หองสมุด โรงยิม และสนามกีฬา ที่ปดบริการเร็ว รวมทั้งกรณีที่การพบปะ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษายังมีนอย ประเด็นเหลาน้ีควรไดรับการพัฒนาตามขอเสนอแนะของผู10 
ประเมิน 

รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาว12 
วาผลการประเมินโดยภาพรวมน้ันดีแตตองสังเกตและวิเคราะหวาตัวบงช้ีของ สมศ. ซึ่งเนนผลผลิต (Output) 
ไดระดับคะแนนนอยที ่๔.๐๓ ในขณะที่ สกอ. น้ันเนนกระบวนการ (Process) และปจจัยนําเขา (Input) เปน14 
สวนใหญ ซึ่งผลประเมินอยูในระดับดีมาก ตัวบงช้ีของ สมศ. ที่ผลการประเมินอยูในระดับพอใชน้ันตองไป
ปรับปรุง สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตัวบงช้ีที่16 
อยูในระดับพอใช คือตํ่ากวาระดับคะแนน ๓.๕๑ วาจะทําใหดีข้ึนอยางไร เมื่อทําเสร็จแลวตองนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ ประเด็นใดตองใชงบประมาณก็ใหเตรียมการดานงบประมาณ 18 

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ใน
เอกสารหนา ๓ ปรากฏขอมูลวาองคประกอบดานการผลิตบัณฑิตไดระดับคะแนนตํ่ากวาขออื่น ในขณะที่20 
ประเด็นการผลิตบัณฑิตน้ันคือหัวใจของมหาวิทยาลัย และในหนา ๕ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ขอ ๒ ระบุ
วาควรดําเนินการปดหลักสูตรและดูแลการสอนแกนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา หรือประเมินหลักสูตรที่ไมได22 
เปดรับนักศึกษาใหครบทุกหลักสูตร ประเด็นดังกลาวน้ีควรถือเปนนโยบายไดหรือไม  

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา จุดเดนและ24 
ผลลัพธที่แสดงความสําเร็จน้ันยังไมชัดเจนวาคืออะไร เชน เรื่องการวิจัย มีงานวิจัยใดที่นําไปสูการตอยอดเชิง
พาณิชยบาง ในคราวตอไปควรมีผลลัพธที่บงช้ีวาทําใหสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดลอมดีข้ึน และเพิ่มนโยบาย26 
ของ คสช. เกี่ยวกับการเพิ่มความมั่นคงของประเทศดวย ในภาพรวมควรดําเนินการใหเห็นผลลัพธอยาง
ครบถวนและชัดเจนต้ังแตตนถึงปลาย 28 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เกณฑการประเมินน้ีไมคอยไดประโยชนแกผูถูก
ประเมินเทาใดนัก เพราะสิ่งที่สั่งใหทําเปนเพียงทําตามขอกําหนดหรือเกณฑที่กําหนดมาใหครบ แตผลลัพธที่30 
ขยายผลตอไปน้ันผูประเมินไมไดสนใจ หากนําผลที่ประเมินแลวไปวิเคราะหใหมอาจจะไดผลจากขอมูลที่มีอยู 
และตอยอดไดวาตอไปจะเปนอยางไร และขยายผลไดตอไป สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาควรวิเคราะห32 
เพื่อหาจุดที่ควรจะทํา สําหรับผลของ สมศ. ระบุแตเพียงวาเปนไปตามตัวช้ีวัดที่เทาใด แตไมไดระบุวาควร
จะตองทําอยางไร สวนผลของ สกอ. ที่เสนอแนะให ๑) กําหนดมาตรการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการน้ัน 34 
สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการแลว ๒) การสํารวจอาคารสถานที่ อุปกรณทางการศึกษาที่ชํารุดหรือจัดระบบการแจง36 
หนวยงานซอมบํารุงเมื่อมีการชํารุดเสียหายน้ันก็ใหสํารวจมาและพิจารณาวาควรทําหรือไมและจะใช
งบประมาณเทาใด ๓) เวลาในการใหบริการหองสมุดน้ันควรทดลองขยายเวลานอกเหนือจากเวลาราชการ แลว38 



๖ 
 

 

ทําสถิติวามีการใชงานมากนอยเพียงใด สวนโรงยิมและสนามกีฬาน้ัน ควรใหนักศึกษาเขามาใชและขยายเวลา
ในการใช 2 

อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหขอมูลวา 
เคยเปดบริการหองสมุดจนถึง ๑๙.๓๐ น. มีการเก็บสถิติการใชงานพบวามีผูใชบริการนอย อีกทั้งคาตอบแทน4 
เจาหนาที่ที่ใหบริการน้ันเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
การจัดสรรงบประมาณนอยลงและยังตองใชงบประมาณน้ีกับภารกิจในสวนอื่นอีกจํานวนมาก จึงไมมี6 
งบประมาณ หากไดรับการจัดสรรงบประมาณรายไดที่มากข้ึนก็สามารถดําเนินการในสวนน้ีได เพราะ
งบประมาณแผนดินมีขอจํากัดไมสามารถนํามาใชเปนคาตอบแทนลวงเวลาได 8 

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบอธิการบดีพิจารณาวาจะทําอยางไรใหสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปดบริการนอกเวลาราชการได โดยเฉพาะในชวงใกลสอบ  10 

อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอแนะวา นอกจากการขยายเวลาการเปดใหบริการแลว ตําแหนง12 
ที่ต้ังของหองสมุดควรอยูบริเวณศูนยกลางของมหาวิทยาลัย สะดวกตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา เชน ที่
อาคารฝกประสบการณวิชาชีพเชิงบูรณาการ  14 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตกรณีขอเสนอแนะเรื่องการพบปะระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยกับผูบริหารที่ควรมีมากข้ึน ขอใหไปชวยกันคิดวาควรมีวิธีการอยางไรจึงจะแกไข16 
ปญหาจากขอเสนอแนะทั้งหลายน้ีไดและจัดทําเปนแผนพัฒนานํามาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
มติท่ีประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป18 

การศึกษา ๒๕๕๖ โดย 
 ๑) มอบอธิการบดีและคณะผูบริหารพิจารณารายละเอียดขอเสนอแนะของผูประเมินใน20 

ประเด็นตางๆวาจะนําไปสูการพัฒนาโดยดําเนินการอะไรบาง แลวมารายงานสภา
มหาวิทยาลัย  22 

 ๒) มอบใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินไปวิเคราะหจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 24 

 

 ๓.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานท่ี26 
ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

๓.๕. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-28 
จายเงินในการฝกอบรมและการใหบริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการบริหารจัดการรายไดที่หนวยงานที่30 
รับผิดชอบโครงการจะไดรับจากโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๘ 32 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการ
วิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อใหการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินใน34 
การฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๘ 36 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-
จายเงินในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม38 
ตามระเบียบวาระน้ี 



๗ 
 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา สืบเน่ืองจากปญหาที่มีขอความระบุใหคิด
คาใชจายตามจริงไมเกินรอยละ ๘๐ จากรายไดที่ไดมา ทุกหนวยงานพยายามคิดคาใชจายใหไดรอยละ ๘๐ 2 
เพราะมีขอกําหนดวาหากมีเงินเหลือใหเก็บไวที่หนวยงานเพื่อใหหนวยงานใชไดซึ่งเปนความเขาใจทีผ่ดิและอาจ
นําไปสูการทําผิดระเบียบ จึงไดกําหนดใหมวาจะใชเงินไดเมื่อเปนไปตามที่อธิการบดีกําหนด ทั้งระเบียบ4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินในการฝกอบรมและการ6 
ใหบริการทางวิชาการไดแกไขเหมือนกันในประเด็นน้ี 

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา เงินเหลือจาย8 
น้ันคืออะไร เพราะในกรณีที่ไดรับทุนการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาทําวิจัยแลวเงินเหลือ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือน้ีตองคืนสภาวิจัยแหงชาติ 10 

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากมีขอตกลงกับสภาวิจัยแหงชาติเชนน้ัน ก็คืนไป แตใน
กรณีที่ใหมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทในนามของมหาวิทยาลัย มีคาใชจาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท ก็เบิกไปตามน้ัน ที่เหลือ 12 
๒๐๐,๐๐๐ บาทก็เขามหาวิทยาลัย คาใชจาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท ก็ใหจายตามจริง เหลือก็เก็บไว แตสวนใหญจะ
คิดคาใชจายเกินความเปนจริง  14 

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา 
เห็นดวยที่จะเก็บเงินไวที่คลังซึ่งเปนเรื่องที่ถูกตอง แตหนวยงานมีความกังวลเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการ16 
เบิกจาย และความสะดวกในรายการที่จะเบิกจาย ซึ่งตองเขียนใหชัดเจน และการดําเนินการควรจะเปนกรณี
พิเศษไมควรอิงข้ันตอนเดิม ควรมีแนวปฏิบัติใหสะดวกย่ิงข้ึน  18 
มติท่ีประชุม อนุมัติ 

๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก20 
หนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินใน22 

การฝกอบรมและการใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 
 24 

๓.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ประเภทผูบริหาร พ.ศ. ... 26 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ก.พ.อ. ไดปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และตําแหนงผูอํานวยการกองหรือ28 

เทียบเทา โดยใหมีระยะเวลาและประสบการณการบริหารงานที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนง ซึ่งประสบการณ

ที่เกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงต้ังดังกลาวใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน 30 

เพื่อใหการกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ 32 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี จึงเสนอที่34 

ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขอบังคับน้ีไดปรับใหเขากับเกณฑของ ก.พ.อ. 36 



๘ 
 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงประเภท

ผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 2 
 

 4 
 

๓.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิ6 
การศึกษา พ.ศ. ... 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว า  เ น่ืองจากมีกรณีขาราชการพลเรือนใน8 
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหนาที่สายสนับสนุนไดศึกษาตอเพื่อใหไดรับคุณวุฒิที่
สูงข้ึน ประสงคขอใหมหาวิทยาลัยปรับคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน คณะกรรมการดําเนินงานของ10 
สภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิ12 
การศึกษา พ.ศ. ... โดยกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับการปรับคาตอบแทนไดเฉพาะกรณีที่วุฒิการศึกษาที่สูงข้ึนน้ัน
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ผูน้ันดํารงอยู ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิการบดีกําหนดโดยความ14 
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิ16 
การศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การปรับวุฒิน้ันตองเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและ18 
ตําแหนงน้ันตองการวุฒิน้ันๆ  

นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา บางตําแหนงกําหนดวุฒิ20 
การศึกษาไวที่ระดับปริญญาตรี พรอมกําหนดหนาที่ที่ตองทําวามีอะไรบาง ถึงแมจะศึกษาในระดับปริญญาโท 
ก็ไมสามารถปรับได กอนหนาน้ีมหาวิทยาลัยไดเคยปรับหรือไม เพราะหากตําแหนงน้ันๆ กําหนดวุฒิที่ระดับ22 
ปริญญาตรี ก็ไมสามารถปรับเงินเดือนตามวุฒิที่สูงข้ึนได หากมีการตรวจสอบตองมีการเรียกเงินคืน 

พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา เคยมี24 
กรณีของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีการตรวจสอบพบวาผูที่มียศเปนจาน้ันมีผูมีวุฒิระดับปริญญาเอก ๒๒ คน 
แตเน่ืองจากไมตรงกับตําแหนงและงานที่ทํา จึงไมสามารถปรับเปนนายตํารวจสัญญาบัตรได ดังน้ันการศึกษา26 
ตอเพื่อประสงคจะปรับวุฒิน้ันตองเปนวุฒิที่ตรงตามตําแหนงหนาที่ของตนเองดวย 
มติท่ีประชุม  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษา 28 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 30 
  ๓.๘ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา           
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 32 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครมีหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาใหม ที่ไดเปดสอนแลวจํานวน ๖ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 34 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกต ดังน้ัน เพื่อปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ36 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ให
เหมาะสมย่ิงข้ึน คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จึงไดนําเสนอ 38 
(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย



๙ 
 

 

ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อพิจารณา ดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระน้ี 2 
  นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหอธิการบดีนําไปหารือกับคณะกรรมการปรับปรุงแกไข 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วาหากไมจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาจะไดหรือไม  เพราะ4 
เรื่องเหลาน้ีไมควรตองจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา 
  อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/กรรมการสภา6 
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารถามวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําลังรางหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม ๔ ป และคาดวาจะเปดรับในป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ น้ี จะสามารถบรรจุปริญญาน้ีใน8 
พระราชกฤษฎีกาดวยไดหรือไม  
  ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดีใหขอมูลวา การจะบรรจุปริญญาใดไวใน10 
พระราชกฤษฎีกา หลักสูตรน้ัน สกอ. ตองพิจารณารับทราบแลว 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สามารถจัดทําพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมภายหลังได  12 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวว า หากเปดหลักสูตรไดทันเวลาระหว างการแกไข             
พระราชกฤษฎีกาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็สามารถเพิ่มเติมไดในข้ันตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา    14 
แตถาไมทันก็ใหเสนอใหม 
มติท่ีประชุม อนุมัติโดย 16 

๑) มอบอธิการบดีนําไปหารือในคณะกรรมการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วา หากไมจัดทําเปนพระราชกฤษฏีกาในเรื่องน้ีจะไดหรือไม 18 

๒) กรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปน้ัน หากสามารถเปดหลักสูตรไดทันขณะที่
พระราชกฤษฎีกายังอยูในข้ันตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็สามารถนําไปเพิ่มเติมใน20 
พระราชกฤษฎีกาได แตหากไมสามารถดําเนินการไดทัน ก็จะตองนําเสนอพระราช
กฤษฎีกาฉบับใหม 22 

 

  ๓.๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนการศึกษา พ.ศ. ... 24 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องน้ีมีความเขาใจผิดวาไดจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนคร วาดวยทุนการศึกษาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติไปแลว แตเปนเพียงจัดทําราง26 
ไวยังมิไดนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จึงขอนําเสนอที่ประชุมในครั้งน้ี ทั้งน้ี โดยหลักการของ
ระเบียบน้ี ใครก็ตามที่ขาดแคลนทุนทรัพยไมสามารถชําระคาบํารุงการศึกษาได ใหย่ืนคํารองขอทุนได โดยมี28 
คณะกรรมการพิจารณาวาเปนผูยากไรจริงหรือไม ลักษณะทุนเปนทุนใหเปลา หรือทุนใหกูยืม หรือให
คาตอบแทนการทํางานโดยทํางานผอนชําระเปนเดือนๆ กรณีของนักศึกษาน้ันสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภท30 
คือ ๑) ผูที่สามารถกูยืมเงิน กยศ. ไดแตไมกู ตองถือวาเปนผูมีฐานะดีแลว ๒) ผูที่ไดรับทุนการศึกษาอยูแลวก็
ไมให เวนแตคณะกรรมการกองทุนการศึกษาจะพิจารณาวาเปนผูที่อัตคัตอยางแทจริงก็ใหพิจารณาตามกรณี 32 
เมื่อดําเนินการเชนน้ี มหาวิทยาลัยก็จะมีทางออกใหนักศึกษา วาใครก็ตามที่ขาดแคลนก็สามารถมาย่ืนความ
จํานงได คณะกรรมการพิจารณาก็จะประกอบไปดวยรองอธิการบดีที่ดูแลกิจการนักศึกษา และรองคณบดีทุก34 
คณะที่ดูแลกิจการนักศึกษา สวนงบประมาณน้ันมาจากกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา เพราะเรื่องน้ีเปน
กิจกรรมนักศึกษาเชนกัน เงินน้ีเปนของนักศึกษาทุกคน หากผูยืมไมนํามาชําระ ก็จะละอายใจตองนําเงินมาคืน36 
ในกรณีที่ไมใชทุนใหเปลา จึงมีการแกระเบียบ ๒ ฉบับ คือ ๑) ระเบียบฯ วาดวยการลงทะเบียน ๒) ระเบียบวา
ดวยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา เพื่อใหนําเงินกองทุนน้ีไปเปนทุนการศึกษาได โดยสภามหาวิทยาลัย38 
กําหนดวงเงินไวเปนคราวๆ ไป คราวละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นํามาหมุนเวียนใหดีก็สามารถใชไดเปนป หาก



๑๐ 
 

 

หมดแลวก็มาขอใหกําหนดใหม เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาฯ มีเงินสะสมอยูประมาณ ๒๐ ลานบาท ปหน่ึงๆ 
ใชประมาณ ๑๔ ลานบาท และในปน้ีกําหนดไววาหากมีเงินเกิน ๑๕ ลานบาท ก็ไมตองต้ังเพิ่ม ปน้ีก็ไมไดต้ัง2 
เพิ่มเพราะมีอยูถึง ๒๐ ลานบาท หากนํามาใช ๒ ลานบาทก็คงไมกระทบกระเทือน กองทุนการศึกษาน้ีจะเปน
กองทุนฉุกเฉินจริงๆ เมื่อใดที่เดือดรอนสามารถขอไดทุกเวลา ไมมีระยะเวลา หากที่ประชุมไมขัดของก็จะทํา4 
ระเบียบวาดวยกองทุนการศึกษามานําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  
  นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา ทุนที่เปนทุนใหยืมตองมกีารกําหนดเงื่อนไขในการคืน  6 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนเรื่องของคณะกรรมการกองทุนการศึกษาที่จะพิจารณา
กําหนดเงื่อนไขในการคืนเงิน  8 
  อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอวา ตาม
ขอความที่ระบุวาใหย่ืนเรื่องตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนน้ัน เน่ืองจากมีคณะกรรมการกอง10 
ทุนการศึกษา ถาใหย่ืนที่กองพัฒนาการศึกษาไดหรือไม เพราะคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประกอบดวย
รองอธิการบดีและรองคณบดีจากทุกคณะที่ดูแลกิจการนักศึกษา จะไดพิจารณาไดเบ็ดเสร็จ เมื่อผลเปนอยางไร 12 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็จะรับลงทะเบียนตามปกติ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่กําหนดใหย่ืนเรื่องที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน14 
เน่ืองจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดทําใบแจงคาลงทะเบียน และเปนผูที่ทราบ
สถานภาพนักศึกษาวาจะลงทะเบียนตอไดหรือไม รวมทั้งจะปองกันการตัดช่ือนักศึกษาออกเพราะมีขอมูลวา16 
กําลังย่ืนความจํานงขอทุนอยูถาอยูระหวางรอการพิจารณา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยทุนการศึกษา พ.ศ. ... ที่18 

จะนํามาเสนอในการประชุมคราวตอไป เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่อัตคัตและมีความเดือดรอนอยาง
แทจริง 20 

 

  ๓.๑๐ (ราง) คําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  22 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
นําเสนอขอมูลความวา มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) คําขอต้ัง24 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําเสนอเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฝายแผน งบประมาณ และการคลังเรียบรอยแลว เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 26 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวาจากเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 28 
ไมมีขอมูลของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และเอกสารในหนา ๕๘ โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
บุคลากรสูอาเซียนน้ัน มีตัวช้ีวัดที่เปนผลการสอบ TOEIC ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการและนักศึกษา      30 
มีวิธีการที่ทําใหสูเปาหมายน้ันอยางไร 

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ขอมูลของวิทยาลัยนานาชาติ     32 
พระนครน้ันอยูในสวนของการยืมเงินดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในหนา ๓๗ แตยังไมได
บรรจุรายการไวในเอกสาร จะนําไปเพิ่มเติมเปนหนวยงานที่ ๒๒ ของมหาวิทยาลัย และในเอกสารหนา ๕๘ 34 
มหาวิทยาลัยไดเตรียมการรองรับในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรใหเขาอาเซียน โดยมีการ
อบรมภาษาอังกฤษผานทางโปรแกรม Speexx สวนการต้ังคาเปาหมายที่สูงเพื่อเปนการทาทายเพื่อใหบุคลากร36 
พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน  

 รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูล38 
วา สกอ. มีนโยบายวามหาวิทยาลัยใดที่ทําใหนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษผานจะไดรับงบประมาณเพิ่มเติม     



๑๑ 
 

 

จึงไดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษใหบุคลากร และไดนําโปรแกรม 
Speexx มาใชงานโดยให Password แกบุคลากรทุกภาคสวน รวมถึงนักศึกษาดวย กําหนดระยะเวลาให2 
อาจารยและบุคลากรไดใชคนละ ๑ ปการศึกษา นักศึกษา ๒ ปการศึกษา ซึ่งสามารถเขาใชงานไดตลอดเวลาไม
วาจะอยูที่ใด มีการทดสอบเปนรายไตรมาส และใหบริษัทที่ดูแลระบบรายงานวามีอาจารยและบุคลากรคนใดที่4 
ยังไมไดเขาใชงานบาง เพื่อติดตามตรวจสอบ และกระตุนใหเกิดความตระหนักแกอาจารยและบุคลากร 
นอกจากน้ันยังมีการอบรมภาษาอังกฤษโดยศูนยภาษาและอาเซียนอีกดวย 6 

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหทําแบบสอบถามสั้นๆ ถามบุคลากรทุกคนวา
มหาวิทยาลัยชวยอะไรทานบางในการพัฒนาภาษา และนํามารายงานสภามหาวิทยาลัย 8 

ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา มหาวิทยาลัย
ถูกตัดงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปจํานวนเทาใด   10 

 รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล ใหขอมูลวาประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามเรื่องงบประมาณโครงการวิจัยวา ๑) การจัดสรร12 

งบประมาณเปนการแบงตามโครงการ โครงการที่รวบรวมมาเสนอน้ัน เปนจริงหรือไม มีการตรวจสอบหรือไม 
ไดผลลัพธ (Outcome) ตามเปาหมายหรือไม บรรลุตามยุทธศาสตรจริงหรือไม ๒) ตามนโยบายของ14 
นายกรัฐมนตรี การใชงบประมาณน้ันตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนรายไตรมาส และมีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ วามีการพัฒนาไปอยางไรบาง หนวยงานใดที่ไมสามารถทําไดใหพิจารณาวาจะลงโทษ16 
อยางไร จึงควรนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย และตองการเห็นผลวามีการนํางบประมาณไปใชแลวเกิด
ประโยชนอยางแทจริง 18 

คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา มหาวิทยาลัยมี
แผนการติดตามดังเอกสารหนา ๗๖ แผนภาพที่ ๔.๑ มาตรการการติดตามงบประมาณ แตหากเปนราย ๓ 20 
เดือนน้ันอาจจะชาเกินไป จึงขอใหติดตามทุกเดือน  

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา22 
ยุทธศาสตรที่ ๔ ในเอกสารหนา ๕๙ พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย ขาราชการ พนักงาน และ
นักศึกษาสูสากล มีโครงการยอยหลายโครงการ เชน การปรับระบบการแนะแนว ใหคําปรึกษาของอาจารยที่24 
ปรึกษาชมรมและชุมนุม น้ัน มหาวิทยาลัยควรมีศูนยใหคําปรึกษาที่สมบูรณ มีนักจิตวิทยาหรือผูที่มีความรูมา
ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน การพัฒนาตน บุคลิกภาพ หรือเรื่องสวนตัว เพราะถาอาจารยที่26 
ปรึกษาไมมีความรูทางดานการใหคําปรึกษาก็อาจมีขอจํากัดได สวนปญหาเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพยของ
นักศึกษาน้ัน ควรมีศูนยจัดหางานสําหรับนักศึกษาอยางเปนระบบ อาจจะเปนทั้งแบบในระบบและนอกระบบ 28 
เพื่อแบงเบาภาระไมใหเกิดการยืมเงินมากข้ึน อีกทั้งชวยสงเสริมนักศึกษามีวินัย รูจักชวยเหลือตนเอง 

ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักด์ิ  จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/กรรมการสภา30 
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ใหขอมูลวา กระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ ๑๗ ลาน
บาท เปนเงินทุนที่ไดรับจาก วช. ๑๑ ลานบาท เปนงบดําเนินงาน ๓ ลาน เปนงบกองทุนวิจัย ๓ ลานบาท 32 
ปจจุบันระบบสนับสนุนงานวิจัยพรอมแลว เหลือเพียงรอใหอาจารยย่ืนเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนใน
การทําวิจัย โดยอาจจะกําหนดมาตรการเพื่อเปนการกระตุน  34 

อาจารย ศุภลักษณ  ใจ เรือง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ /กรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอสังเกตวา ในยุทธศาสตรที่ ๒ หนา ๕๑ โครงการ/กิจกรรมที่ ๓.๔) พัฒนา 36 
e-library น้ันเปนอยางไร เพราะหากพิจารณาจากสถิติแลวพบวานักศึกษาเขาใชบริการหองสมุดนอย ไมคุมตอ
การลงทุน  38 



๑๒ 
 

 

อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหขอมูลวา 
การพัฒนา e-library น้ัน ไดแก การจัดหาบทเรียนออนไลน ฐานขอมูลออนไลนเขามาเสริมแทนการใชหนังสือ 2 
ปญหาที่พบคือจากฐานขอมูล ๑๒ ฐานน้ัน มีการสํารวจพบวาบางฐานขอมูลมีการใชงานที่ตํ่ามาก จึงเปน
เหตุผลหน่ึงวาเพราะเหตุใด e-library บางตัวจึงไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร เน่ืองจากมีตนทุนที่สูงมากและ4 
มีการคิดคาบริการเปนรายป ตองกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชฐานขอมูลและ e-library 
ใหมากข้ึน  6 

คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน เสนอแนะวา อาจารยตองจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตองใช 
ฐานขอมูลและ e-library ในการคนควาขอมูลใหมากข้ึน เพราะปจจุบันนักศึกษานิยมคนหาขอมูลจาก Google 8 
แทนที่จะคนควาหาจากหนังสือตําราหรือฐานขอมูลตางๆ สวนเรื่องงบประมาณน้ันขอใหผูรับผิดชอบเตรยีมงาน
ทุกหมวดรายจายเกี่ยวกับงบลงทุน เชน รูปแบบ ความพรอมตางๆ โดยทํารายงานเกี่ยวกับแผนงานการใช10 
งบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรณีงบประมาณจํานวนมากๆ  

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กลาววา เมื่อทราบถึงปญหาการใชงบประมาณจาก12 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลววามีอะไรที่ทําใหเกิดความบกพรอง เมื่อเริ่มงบประมาณใหมควรใหความสําคัญ
ในเรื่องเหลาน้ัน มีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อไมใหเกิดปญหาเหลาน้ันข้ึนอีก 14 

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา ตามเอกสารหนา ๕๐ ขอ ๒ โครงการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ มีตัวช้ีวัดวาทุกหลักสูตรจัดการ16 
เรียนการสอนแบบ bi-lingual ทุกคณะจัดการเรียนการสอนแบบ EP (English Program) อยางนอย           
๑ หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติอยางนอย ๓ หลักสูตร โดยมีการต้ังเปาหมายไวในป 18 
๒๕๕๘ น้ัน อาจจะเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมาย  

รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล ใหขอมูลวา เปนการผิดพลาดดานการพิมพเอกสาร           20 
ขอปรับแกขอความวา ทุกหลักสูตร เปนขอความวา ทุกคณะที่จัดการเรียนการสอนแบบ bi-lingual 

นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา เอกสารการของบประมาณมี ๒ สวนคือ ๑) สวนที่ตองการ  22 
จะทําหรือตามยุทธศาสตร ๒) สวนที่จะทําจริงในชวงทายเลม ซึ่งไมไดระบุรายละเอียดวาจะทําอะไร              
ใชงบประมาณเทาใด เปนแตเพียงภาพรวม  24 

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ช้ีแจงวา รายละเอียดดังกลาวจะนําเสนอใน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  26 

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอสังเกตวา ในยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาและยกคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลน้ัน มีถึง ๕๒ โครงการ ควรนําโครงการที่เหมือนกันมา28 
รวมกันเปนโครงการเดียวกัน โดยใชคําสําคัญ (Key Word) เชน โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย มิฉะน้ันเวลา
พิจารณาผลลัพธจะไมทราบวาจะพิจารณาจากอะไร 30 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปนการจัดทําแบบงบประมาณแผนดินที่มีการกําหนด
หัวขอตายตัว คือมียุทธศาสตรและตัวช้ีวัดแลวใหคณะจัดโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ      32 
แลวฝายแผนฯ ก็รวบรวมมานําเสนอ จึงกลายเปนหลายโครงการ กรณีน้ี ควรมีการทําวิจัยวิธีการจัดทํา
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการใชงบประมาณ จากน้ัน ไดกลาวสรุปวา34 
เห็นควรอนุมัติกรอบงบประมาณตามคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘        
และรับทราบจํานวนโครงการแตยังไมผูกมัด ขอใหบูรณาการโครงการใหเห็นผลชัดเจน รวมโครงการแตแบง36 
งานกันทํา แบงงบประมาณไปตามสัดสวน โดยพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการใหมีวัตถุประสงคเดียวกัน 
นอกจากน้ีจะตองรายงานดวยวาเงินคงคลังมีเทาใด มีสิทธ์ิใชไดเทาใด 38 



๑๓ 
 

 

อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร รายงานวา เงินคงคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีเงินสด ๕๙๐,๒๗๖.๙๐ บาท มีเงินฝากธนาคาร 2 
๑,๓๓๓,๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เงินที่เปนกองทุนและเงินคํ้าประกันตามสัญญารวมทั้งสิ้น ๑๘๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เศษ คิดแลวเหลือเปนเงินคงคลัง ๑,๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แตยังมีงบประมาณคางจายของปงบประมาณ 4 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไมไดจายในไตรมาสที่ ๔ อยูอีก ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และในป ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได
นําเงินนอกงบประมาณมาจัดสรรทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย ๓๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ตามขอบังคับฯ ให6 
นําเงินรายไดที่ นํามาจายในป ๒๕๕๗ คูณดวย ๒  ซึ่งจะเปนเงินที่มหาวิทยาลัยจะตองกันไวจํานวน  
๖๖๙,๐๖๐,๐๐๐ บาทเศษ เมื่อหักเงินคางจาย ๓๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หักดวย ๒๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือที่8 
ยังคางจายรอการจายในไตรมาส ๔ อยูที่ ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเหลือเงินคงคลังสุทธิที่หักไปตามขอบังคับ 
๓๖๓,๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ตามขอบังคับระบุวามหาวิทยาลัยสามารถนํามาต้ังเปนงบประมาณขาดดุลของป 10 
๒๕๕๘ ไดไมเกินรอยละ ๓๕ เปนเงิน ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ที่มหาวิทยาลัยนํามาต้ังเปนงบคงคลังรวมกับ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  12 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เงินคงคลังนํามาใชได ถาใชแลวเปนหนทางที่จะทําให
มีรายไดสูงข้ึน ปหนาก็จะมีเงินคงคลังใชตอไป แตถาใชไปในทางสิ้นเปลืองก็จะทําใหเงินรายไดไมเพิ่มพูน ป14 
หนาก็จะไมมีเงินใช จึงควรใชเงินคงคลังไปในทางที่จะทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน และถามวา
มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารมาน้ัน มหาวิทยาลัยจะตองจายสมทบอีกจํานวนเทาใด 16 

อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวางบประมาณกอสรางจะใชจายในปตอๆ ไป 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนน้ันจะตองไมนําเงินคงคลังมาใชอยางอื่นในชวงที่18 

นําไปใชเปนคากอสราง ไดกลาวสรุปวา ๑) เห็นควรอนุมัติวงเงินตามกรอบฯ และคราวตอไปใหนําเสนอ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ๒) ในปตอไป ถาหนวยงานกรอกขอมูลวาแตละยุทธศาสตรทําอะไร ใหระบุ20 
ดวยวาผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพน้ันคืออะไร 

พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา 22 
มหาวิทยาลัยควรนําเสนอดวยวา ปที่ผานมายุทธศาสตรใดประสบผลสําเร็จ ยุทธศาสตรใดไมประสบผลสําเร็จ 
และปน้ีจะทําอะไร เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดเช่ือมโยงได 24 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โดยหลักการเวลาเสนอแผนยุทธศาสตรจะนําเสนอราง    
๕ ป และแตละปก็ตองดําเนินการภายใตโครงการเดียว ปญหาของมหาวิทยาลัยคือผูดําเนินโครงการคือ26 
อาจารยซึ่งมีหนาที่สอน จึงทําใหประเมินการใชแผนยุทธศาสตรไดยาก แตเมื่อใชแผนยุทธศาสตรไปแลวเปน
เวลาครึ่งหน่ึงของแผน ก็ควรประเมินไดแลววาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนอยางไร ตัวอยางเชน 28 
ยุทธศาสตรที่ ๘ ก็มีการดําเนินการมาแลว แตยังไมมีขอมูล ก็ควรประเมินเพื่อจะไดปรับใหสําเร็จในชวงเวลาอีก
ครึ่งหน่ึงที่เหลืออยูของการใชแผนยุทธศาสตร นอกจากน้ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยยังไดกลาวชมเชยและ30 
แสดงความช่ืนชมผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะกรณีที่อาจารยมีผลงาน
สรางสรรคไดรับการจดสิทธิบัตร รวมทั้งความสมัครสมานกลมเกลียวของประชาคมในคณะ 32 
  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอมูลวาตัวช้ีวัดอันดับหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ ไดแก ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยมีขอมูลศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ 34 
๑,๐๐๐ ลานบาท หรือ ๑๐,๐๐๐ ลานบาทบางหรือไม 
  รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ถามวา กรณี36 
อาจารยที่เปน Native Speaker มีโครงการและจัดงบประมาณไวหรือไม 



๑๔ 
 

 

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลวา ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ เปน Native 
Speaker ๑ คน ไดแกอาจารย Walter Pickering แตตองจัดหาเพิ่มอีก 2 
  อธิการบดี ใหขอมูลวา ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยน้ันจะมีทั้งงานประจําและงานพัฒนา 
และไดเริ่มดําเนินการไปแลวทุกป ทุกคณะจะมีโครงการพัฒนาอาจารย  ขณะน้ีได นํามาจัดรวมกัน            4 
โดยสวนกลาง รวมจํานวน ๑๐๐ คน นอกจากน้ียังมีโครงการงานมหกรรมวิชาการ ซึ่งแตละคณะตางจัดของ
ตนเอง ปน้ีก็เริ่มจัดรวมกัน และจะพัฒนาเปนกิจกรรมงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในลักษณะ Open 6 
House ในปตอไป 
  นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ สอบถามความคืบหนาการจัดหาอาจารยที่เปน Native Speaker 8 
  อธิการบดีรายงานวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดอนุมัติจัดหาแลว  แตกําลัง
ดําเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน/คาตอบแทน และสาขาวิชาตองจัดทํารายละเอียดวา ตองการบุคคลที่มีคุณสมบัติ10 
อยางไร 
  รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา  กลาววา ตามข้ันตอนตองกําหนดเงินเดือนกอน แลว12 
กําหนดอัตรา จากน้ันจึงดําเนินการจัดจาง 
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตโดยไดยกตัวอยางโครงการ OTOP หรือ SME ซึ่งเคยมี ๕ 14 
โครงการปน้ีมี ๗ โครงการ ไดรับงบประมาณ ไตรมาสละ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท วาจะดําเนินการได
อยางไร ถานํามาดําเนินการรวมกันจะดีกวาหรือไม จากน้ันไดเสนอแนะวา ในปตอไปใหอธิการบดีกําหนด16 
โครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณโครงการ ๑ – ๒ ลานบาท ประมาณ ๕ – ๖ โครงการ แลวสอบถามไปยัง
หนวยงานวา หนวยงานใดจะรับเปนผูรับผิดชอบโครงการ แลวใหผูรับผิดชอบโครงการคิดกิจกรรมซึ่งหนวยงาน18 
อื่นสามารถชวยดําเนินการได โดยจัดสรรงบประมาณไปในหนวยงานอื่นๆ น้ันดําเนินการ ก็จะเปนโครงการที่
เห็นผลชัดเจน 20 
  ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอวา อาจใหคณะหรือหนวยงานที่มีความโดดเดนในดาน
น้ันๆ หรือผูคิดโครงการ แลวใหคณะหรือหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมก็ได 22 
  พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช  เสนอแนะให ต้ังศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP           
ในมหาวิทยาลัย ดานริมถนนแจงวัฒนะ บริเวณอาคารเรยีนรวมและศูนยวัฒนธรรม เพราะมีพื้นที่และมีที่กลับ24 
รถ ที่จอดรถ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ยอดงบประมาณรายรับที่ปรากฏในเอกสารหนา ๓๘ 26 
– ๓๙ แสดงรายไดจากยุทธศาสตรที่ ๘  และศูนยวัฒนธรรมพระนคร 
  อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ ช้ีแจงวา รายไดของศูนยวัฒนธรรมพระนครจะนําเขาเปนเงิน28 
คงคลัง 
  นายสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรนําเงินรายไดจากศูนยวัฒนธรรม   30 
พระนครมาใช จะทําใหใชเงินคงคลังนอยลง 
  พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช มีความเห็นสอดคลองกับนายกสภามหาวิทยาลัย 32 
  หมอมราชวงศโอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอใหทุกคณะ
เรงรัดดําเนินการบูรณาการใหศูนยวัฒนธรรมพระนครเปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปน34 
รูปธรรมมากข้ึน 
มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๙๗๐,๔๙๖,๒๔๐ บาท     36 

ซึ่งจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน ๕๗๕,๒๙๐,๖๐๐ บาท สวนงบประมาณจากเงินรายไดที่
เหลือน้ันจะตองพิจารณาอีกครั้งหน่ึงวาจะนําเงินมาจากสวนใดบาง ทั้งน้ี ใหนําเสนอขอมูล38 



๑๕ 
 

 

รายรับ-รายจายของศูนยวัฒนธรรมพระนครในการประชุมครั้งตอไป เพราะตองประมาณการ
รายรับจากเงินรายไดใหม โดยคิดคํานวณสวนของศูนยวัฒนธรรมพระนครดวย 2 
๒) รับทราบจํานวนโครงการแตไมผูกมัด โดยใหมหาวิทยาลัยบูรณาการโครงการที่มี
วัตถุประสงคเดียวกันเขาดวยกันเพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ขัดเจนเปนประโยชน 4 

  ๓) การประชุมครั้งตอไปใหเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
๔) มอบนโนบายในปตอไป ในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรในหนวยงานระบุ6 
ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพใหชัดเจน 
๕) มอบคณะและหนวยงานเรงรัดจัดทําโครงการบูรณาการใหศูนยวัฒธรรมพระนครเปน8 
แหลงเรียนรูและฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 10 
  ๓.๑๐ (ราง) หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 12 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร    
ขอนําเสนอหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผานสภาวิชาการและ14 
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลวเมื่อวันจันทรที่          
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 16 

นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามนายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตรวา คณะกรรมการเห็นชอบกับรางหลักสูตรน้ีหรือไม 18 
  นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตกรณีกรรมการประจําหลักสูตรลําดับที่ ๕              
วาคุณสมบัติอาจไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 20 
  อธิการบดีช้ีแจงวา สําหรับกรรมการประจําหลักสูตรลําดับที่ ๕ น้ัน สําเร็จการศึกษาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี แตไดทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยโดยประยุกต 22 
และเปนเลขานุการสมาคมแพทยแผนไทย ขณะน้ีกําลังไปรักษาคนไขที่ประเทศเยอรมัน 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยมาเทาใดแลว 24 
  ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี ใหขอมูลวา ทําสัญญาเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรมา ๗ เดือนแลว 26 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลวา ในกรรมการประจําหลักสูตร ๕ คน มี ๓ คนที่เปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งสําคัญมาก คุณวุฒิตองสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ 28 
หลักสูตรน้ีมีอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา 4 คน 
  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เสนอแนะใหมีรายวิชาที่เนนใหนักศึกษาไดรูวาประเทศไทยมี30 
พืชอะไรที่ใชทําสมุนไพร ทําสปาหรืออื่นๆ ไดบาง ใชช่ือรายวิชาวา Botany and Pharmacy     โดยควรให
นักศึกษาไดไปเรียนรูที่อภัยภูเบศร เนน Active Learning และอาจจัดเปนรายวิชาเลือก 32 
  หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย สอบถามวาสาขาวิชาน้ีเรียนที่อาคารใด 
  ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง  ใหขอมูลวา หองปฏิบัติการใชรวมกับคณะวิทยาศาสตร34 
และเทคโนโลยี หองกายวิภาคอยูที่อาคาร ๒๐ สวนที่เตรียมวัตถุดิบตางๆ ที่ตองใชในการแพทยแผนไทย 
โดยเฉพาะสมุนไพร อยูที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน 36 
  รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ ขอใหตรวจตัวเลขรายรับ รายจายใหถูกตอง เพราะขอมูล
ระบุวาขาดทุน ๕ ป แตจริงๆ แลวขาดทุนแคปเดียว 38 
  นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใชหลักคิดอะไรในการกําหนดคาใชจาย 



๑๖ 
 

 

  ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง ไดศึกษาเทียงเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
  นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหคิดคาใชจาย ๓๐,๐๐๐ บาทตอคนตอภาคการศึกษา  2 
โดยจัดสรรเปนรายไดของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท อีก ๕,๐๐๐ บาท รวบรวมไวเปน
กองทุนสําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมในการสรางหอง และจัดหา4 
ทรัพยากรตางๆ ก็ยังไมควรเปดหลักสูตร ดังน้ัน การจะเปดหลักสูตรน้ีไดหรือไม ข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัยเอง 
  ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กลาววาไดนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสภา6 
มหาวิทยาลัยไปเตรียมการดําเนินการตางๆ แลว 
  นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ถามีบุคลากรและทรัพยากรตางๆ พรอมสมบูรณสามารถ8 
เปดหลักสูตรได สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติ แตไมใหดําเนินการทีละระยะแลวมาขออนุมัติเพิ่มคาเลาเรียน
ภายหลัง 10 
  พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช  ถามวา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา สามารถไป
ประกอบวิชาชีพไดเลยหรือไม 12 
  อาจารยบุตรโต  นามบุญเรือง อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตรายงานวา จะตอง
สอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพกอน 14 
มติท่ีประชุม  อนุมัติหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัย

นานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งน้ี ถามีบุคลากรและทรัพยากรตางๆ 16 
พรอมสมบูรณสามารถเปดหลักสูตรได สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติใหเปดการเรียนการสอนได        
แตไมใหดําเนินการทีละระยะแลวมาขออนุมัติเพิ่มคาเลาเรียนภายหลัง 18 
 

 ๓.๑๑ กําหนดอัตราเ งินเ ดือนของ ผูบริหาร ท่ีมิ ได เปนขา ราชการพลเรือนใน20 
สถาบันอุดมศึกษา 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมี22 
ผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ ราย ไดแก ๑) อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ 
รองอธิการบดี และ ๒) รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการน้ี 24 
จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  เมื่อวัน26 
ศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยกําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารทั้ง ๒ ราย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารทั้ง ๒ รายดังกลาว 28 

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวาเมื่อทั้งสองเกษียณอายุราชการแลวจะไดอะไรบาง 
นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลใหขอมูลวา หลังการ30 

เกษียณอายุราชการจะไดรับเงินเดือนในตําแหนงผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนและเงินประจําตําแหนง
ผูบริหาร 32 

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา หากใหเงินเดือนในอัตราข้ันตนตามขอบังคับฯ รวมกับ
ประสบการณที่ไดดํารงตําแหนงผูบริหารก็จะเปนอัตราที่พอสมควร 34 

นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เสนอแนะใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่    36 
๕/๒๕๕๖ ที่ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีไดรับเงินเดือนเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท และตําแหนงคณบดีไดรับ
เงินเดือนเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  38 



๑๗ 
 

 

รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ควร
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการเหมาะสมและ2 
สมเหตุสมผล 

นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา อัตราข้ันตํ่าที่กําหนดไวในขอบังคับฯ เปนอัตราที่ตํ่า4 
เกินไปจึงไดเสนอแนะใหใหเงินเพิ่มตามประสบการณ แตหากใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาวก็ให
ดําเนินการตามมติ  6 

ตอจากน้ัน รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล  อธิการบดี  ไดเรียนที่ประชุมวา เน่ืองดวยวันที่  
๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  น้ี  ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ  ผูชวยอธิการบดี  ซึ่งทําหนาที่8 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติภาระงานอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีดวย จะ
เกษียณอายุราชการ  มหาวิทยาลัยมีความตองการที่จะใหปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตอไป  จึงขอเสนอสภา10 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและต้ังอัตราเงินเดือนเพื่อรองรับการน้ีดวย 

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  12 
กําหนดไววา อธิการบดีอาจแตงต้ังผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และกําหนดให
แตงต้ังผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด  เพื่อมิใหเกิดขอขัดแยงกับขอกําหนด14 
ดังกลาวในภายหลัง  เห็นสมควรใหแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย   รักชาติ  เปนกรณีพิเศษ               
เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตอไป  โดยใหมหาวิทยาลัยไปกําหนดช่ือตําแหนง แตไมใหใชช่ือตําแหนงวา    16 
ผูชวยอธิการบดี สวนอัตราเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทียบเทาคณบดีตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และมิใหแตงต้ังบุคคลใดมาดํารงตําแหนงน้ีอีก ใหกรณีน้ีเปนกรณีเฉพาะ 18 
มติท่ีประชุม อนุมัติให 

๑) อาจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท  20 
๒) รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหไดรับ  
    เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  22 
๓) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ  ปฏิบัติหนาทีต่อไป ตามภาระงานที่อธิการบดี  
    มอบหมาย โดย 24 
 ๓.๑) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดช่ือตําแหนง แตไมใหใชช่ือตําแหนงวาผูชวยอธิการบดี  
                 และใหตําแหนงน้ีเปนกรณีเฉพาะ มิใหแตงต้ังบุคคลใดอีก 26 
 ๓.๒) กําหนดอัตราเงินเดือนเทียบเทากรอบอัตราเงินเดือนของคณบดีตามมติสภา 

       มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖   ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 28 
๔) อนุมัติต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป 

 30 
  ๓.๑๒ ประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดประชุม32 
สภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อรับฟงประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจาก
ประชาคมของคณะน้ัน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะ34 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
  ที่ประชุมไดอภิปราย ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจาก36 
ประชาคมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเวลาพอสมควร 
มติท่ีประชุม มอบอธิการบดีไปดําเนินการตอไปดังน้ี 38 



๑๘ 
 

 

๑) กรณีที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนักศึกษานอยและไมสามารถเลือกผูเรียน
ที่มีความรูความสามารถน้ัน ใหคณะจัดโครงการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน  โดยเปดสอน2 
รายวิชาที่เปนหลักสูตรพื้นฐาน (foundation course)  ใหนักเรียนไดเรียนกอนชวงเวลาการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  จะทําใหนักเรียนสอบเขาเรียนในสาย4 
วิทยาศาสตรได  มหาวิทยาลัยมีรายได  และมีนักศึกษาสายวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน 
๒) กรณีเครื่องมืออุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรไมเพียงพอและตองการเพิ่มเพื่อ6 
ดําเนินการโครงการจัดหารายไดจากหองปฏิบัติการ  เน่ืองจากคณบดีรายงานวาจะเปดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  สรางผลิตภัณฑ  รับบริการวิชาการดวยการวิจัย  วิเคราะหตาง ๆ เปนตน8 
น้ัน  ขอใหวิเคราะหประเมินวาจะไดรายไดเทาใด  ถามหาวิทยาลัยใหยืมเงินลงทุนจะคืนได
หมดภายในเวลาเมื่อใด  เมื่อดําเนินการไดคุมทุนแลว  อาจทําเปนระเบียบใหคาตอบแทนแก10 
ผูดําเนินการใหสูงข้ึน  ทั้งน้ี  การจัดหารายไดจากหองปฏิบัติการตองเนนประเด็นที่สําคัญ 
ดังน้ี 12 

๒.๑)  โครงการที่รองรับผูประกอบการและชุมชน 
๒.๒)  บุคลากรที่ดําเนินงานตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม 14 
๒.๓)  ความพรอมดานทรัพยากรที่ครบถวน 

  ๓) ใหศึกษาดูงานผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  เพื่อสรางเครือขายและดําเนิน16 
ความรวมมือทางวิชาการที่เปนประโยชนทั้งดานวิชาการและดานรายไดจากการบริการ
วิชาการ  ทําใหวิชาการเขมแข็ง  เปนประโยชนตอนักศึกษา  ทําใหนักศึกษาไดรับ18 
ประสบการณตรงจากสถานประกอบการ  และมีทักษะการปฏิบัติ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติดวย 20 
๔) ใหไปรวมมือกับ  สสวท.  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา  (ค.บ.)  สายวิทยาศาสตร ที่เกง  
คิดเปน  ทําเปน  และมีคุณภาพ 22 
๕) ใหเนนการผลิตผลงานทางวิชาการ  โดยเฉพาะการทําวิจัย  โดยใหเขียนโครงการวิจัยที่
สอดคลองกับโครงการวิจัยของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  (ปตท.)  ซึ่งดําเนินการวิจัยใน24 
ชุมชน  แลวนําเสนอ ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อนําโครงการดังกลาวไปของบประมาณสนับสนุนตอไป 26 

  ๖) ใหจัดลําดับสาขาวิชาที่มีผูนิยมสมัครเขาศึกษาสูงสุด–รองลงมา เพื่อพิจารณาแนวทาง การรับ 
   สมัครนักศึกษาตอไป 28 

  ๗) กรณีนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยและไมชําระเงินลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนดน้ัน   
                   ควรมีแนวปฏิบัติดังน้ี 30 

๗.๑)  คณาจารยไดชวยเหลือ ช้ีแนะนักศึกษาซึ่งเปนการดี  แตตองเนนใหนักศึกษามี
วินัยและตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบปญหากอนหมดกําหนดเวลาการชําระเงิน 32 

๗.๒)  สภามหาวิทยาลัยจะจัดหาแหลงทุนใหนักศึกษา  โดยพิจารณาจัดงบประมาณ
ที่ใหใชไดทั้งป  สําหรับชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาจําเปน  ในการดําเนินการจะจัดต้ังเปน34 
กองทุนและตองมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่จําเปนจริง ๆ และมีการติดตามกํากับดูแล
ดานวินัยของนักศึกษา  ทั้งน้ี  ตองมีเงื่อนไขวานักศึกษาและผูปกครองชวยเหลือตนเองอยาง36 
เต็มที่แลว  และนักศึกษาจะตองมีความซื่อสัตย  มีวินัย 



๑๙ 
 

 

   ๗.๓)  ใหพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา  โดยเฉพาะงานแนะแนวใหคําปรึกษา   ให
ดําเนินการชวยเหลือและประชาสัมพันธขอมูลการใหทุนใหนักศึกษาทุกคนเขาถึงขาวสารได2 
อยางมีประสิทธิภาพจะดีกวาการมอบใหเปนภาระงานของอาจารยที่ปรึกษา 

   ๗.๔)  การเปดสอนภาคฤดูรอนเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ตองรักษาสถานภาพ  4 
เน่ืองจากไมชําระเงินคาลงทะเบียนตามเวลาน้ัน ถาสามารถเปดสอนไดก็ใหเปดสอน  แตถามี
ปญหาขัดของไมสามารถเปดสอนไดใหมาขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 6 

  ๘) ใหแตละคณะจัดหาสถานที่สําหรับจําหนายผลิตภัณฑของคณะ  และใหจัดจางนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพยเปนพนักงานขาย  ตลอดจนใหมีฝายการตลาดทําหนาที่รณรงคการ8 
ดําเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ จะทําใหจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆได  และไดเงินทุนคืนใน
เวลาไมนาน 10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเน่ือง 12 
  ไมมี 
  14 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
  ๕.๑ รับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา16 
สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสภาสถาปนิกมีหนังสือที่ สภส ๒๕๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ 18 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ความวา ตามที่20 
มหาวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
ใหสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร สภาสถาปนิกมีมติรับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 22 
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งใหการรับรองใน
ข้ันตอนแรกของข้ันตอนการรับรองปริญญาฯ ยังมิใชเปนการรับรองปริญญา ในข้ันสมบูรณของหลักสูตรแตอยางใด 24 
ทั้งน้ี เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว ใหสถาบันการศึกษาย่ืนหนังสือแสดงความจํานงขอรับการ
ตรวจเย่ียมจากสภาสถาปนิกตามข้ันตอนตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระน้ี 26 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 28 
  ๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ30 
แจงการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแลว ดังน้ี ๑) พิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 32 
๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๒) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๓) พิจารณารับทราบ34 
การใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๔) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ 36 
ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ๕) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 38 
๖) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๗) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร40 



๒๐ 
 

 

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๘) พิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)     2 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๙) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
ดนตรีไทย (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๐) พิจารณารับทราบการใหความ4 
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๑) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา6 
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งน้ี มีขอเสนอแนะใหพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใหไดคุณวุฒิสูงข้ึน และพัฒนาผลงานตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน และให8 
มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองในรอบหาปที่ผานมา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/
๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและ10 
ถือปฏิบัติ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 12 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  14 
  ไมม ี
  16 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น. 
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